



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย	พายุปาบึก -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากรายงานของทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทที่ลงพื้นที่เยี่ยมญาติใจผู้ประสบภัยพายุปาบึก พบว่ามีส่วนน้อยที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต คือ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ อยู่ที่ อ.ระโนด จ.สงขลา 7 ราย และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 7 ราย ได้ให้การปฐมพยาบาล ให้สุขภาพจิตศึกษา และส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้กับหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ติดตามดูแลต่อ และแนะนำให้ผู้ประสบภัยช่วยเหลือกันและกันโดยใช้หลัก 3 ส. 1.สอดส่องมองหา 2.ใส่ใจรับฟัง และ 3.ส่งต่อหากอาการยังไม่ดีขึ้น และขณะนี้รพ.สวนสราญรมย์ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเพื่อจัดส่งยาให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดระบบพิเศษให้ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ป่วยในในภาวะวิกฤตเพื่อลดภาระในการดูแลผู้ป่วยของครอบครัวผู้ประสบภัย
ทันหุ้น	คำวิจารณ์.เอกชน -เสนอข่าว วันนี้ (9ม.ค. 2562) คกก.กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เตรียมพิจารณาข้อสรุปแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ในการนำยาและเวชภัณฑ์ คำบริการทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม เพื่อให้สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายในการดูแลประชาชน ส่วนมาตรการที่จะนำมาใช้ดูแล เช่น การให้เงินอุดหนุน การกำหนดส่วนต่างค่ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการ เป็นต้น
มติชน ไทยโพสต์	กรรมการแพทยสภา -เสนอข่าว คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564 นับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 117 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด 29 คนที่จะเป็นกรรมการแพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้ ได้แก่ 1.ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 2.ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา 3.พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 4.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลานันท์ 5.รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร 6.พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 7.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธ์ 8.นพ.พินิจ หิรัญโชติ 9.ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา 10.ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 11.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 12.ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 13.นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ 14.พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม 15.รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบุลย์ 16.ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก 17.ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 18.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 19.ศ.นพ.ภาคภูมิ สุปียพันธ์ 20.นพ.เกรียง อัครรุ่งนรินทร์ 21.รศ.นพ.บุญส่ง พจันสุนทร 22.พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา 23.นพ.ชาติร์ บานชื่น 24.ศ.คลินิก นพ.วิรุฬ บุญนุช 25.นพ.พิชญา นาควัชระ 26.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช 27.ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ 28.ศ.นพ.วิรัตน์ พาณิชย์พงศ์ และ 29.ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
ผจก.รายวัน 360 องศา	มลพิษ กทม. -เสนอสรุปเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยกรมควบคุมมลพิษศึกษาข้อมูลพบว่าต้นเหตุของมลพิษใน กทม. และปริมณฑล มาจากการเผาไหม้หลัก ๆ 4 แหล่ง คือ ปริมาณยานยนต์ การเผาไหม้จากการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม การเผาศพ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกประเภท และงดการใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาด รวมถึงได้ประสานงานกับ กทม. เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดขึ้น เช่น การกวาดล้างถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ
ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารมว. สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ว่า จากเดิมที่ให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ 4 กลุ่มโรค คือ ลมชัก ในเด็ก กล้ามเนื้อแข็ง ผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด และปวดเรื้อรัง ที่ประชุมให้มีการศึกษาเพิ่มอีก 2 กลุ่มโรค คือ กลุ่มโรคที่น่าจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ อาทิ พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ เครียด และการใช้ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ส่วนอีกกลุ่มคือ การใช้น้ำมันกัญชาฆ่าเซลล์มะเร็ง ซึ่งต้องเริ่มวิจัยตั้งแต่หลอดทดลอง โดยให้อย.ไปจัดทำกรอบดำเนินการ ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์อยู่ระหว่างรอพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษประกาศใช้ ระหว่างนี้ย.ได้เร่งทำกฎหมายลูก 8 ฉบับ ในจำนวนนี้มีกฎกระทรวง 2 ฉบับที่ต้องรอให้กฎหมายแม่ประกาศใช้ก่อน ส่วนร่างประกาศร.บ.ย. 3 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 3 ฉบับ ขณะนี้คืบหน้าไปมาก ถ้าเสร็จจะประกาศใช้ได้เลย</p> <p>ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ในฐานะคณะกรรมการฯ กล่าวว่า ข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ในกลุ่มที่ 2 จะต้องมีการทำ ความเข้าใจกับคนไข้และแพทย์ ว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่น โรคทางสมอง พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ หรือการเจ็บปวด และอยากให้ขยายใช้ในกลุ่มคนที่มีความจำเป็นแต่รักษาทางอื่นไม่ได้แล้ว เช่น คนสูงอายุ 80-90 ปี ทั้งนี้ นอกจากปัญหาค่าลิขสิทธิ์บัตรกัญชาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ยกเลิก ยังพบว่ารัฐบาลไทยไปรับปากรัฐบาลญี่ปุ่นว่าจะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืช กัญชาด้วย ทำให้ไทยไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตเองหรือผลิตภัณฑ์กัญชาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น หากใช้ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ดังนั้นในวันที่ 11 ม.ค. ภาคประชาสังคม ม.รังสิต และสภาการแพทย์แผนไทยจะเดินทางไปพบร.บ.พาณิชย์ เพื่อทวงถามความชัดเจน</p> <p>ด้าน ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อย. กล่าวว่า เรื่องการยื่นขอจดสิทธิบัตรกัญชา ของต่างชาติยังไม่มีความชัดเจน อย.ได้ถามกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 ครั้ง ยังไม่ได้รับคำตอบ แต่ยืนยันจะเดินทางไปทำการปลูกกัญชาและผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อผู้ป่วยต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เดลินิวส์</p>	<p>ปัญหาภาระงานบุคลากร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงการแก้ปัญหาภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข ว่า ต้องศึกษา ลักษณะงานของแต่ละวิชาชีพว่าภาระงานที่แท้จริงคืออะไร และภาระงานไหนที่ไม่ใช่หน้าที่ของวิชาชีพนั้น เพื่อให้ทราบว่าจะต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรตรงส่วนไหนบ้าง และต้องคำนึงถึงเรื่องค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ยืนยันว่าจะเพิ่มคนทำงานอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังต้องเน้นเรื่องความมั่นคงในสายงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีการแพทย์ กล่าวว่า ตามที่ให้ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ รองผอ.สำนักกฎหมายทางการแพทย์ สืบสวนการทำงานของบุคลากรรพ. 5 วิชาชีพ คือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เบื้องต้น พบร้อยละ 60 ทำงานมากกว่า 80 ชั่วโมง/สัปดาห์ เกินกว่าที่แพทย์สหภาพกำหนดไว้ที่ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งจะมีการหารือเรื่องนี้ต่อไป</p>
<p>แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p>	<p>การขาดแคลนแพทย์</p> <p>-กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ชั้นแรกคือเร่งผลิตแพทย์ทุกสาขาเพิ่มขึ้น จากข้อมูล 20ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลิตแพทย์ได้รวม 36,834 คน เฉลี่ยปีละ 1,842 คน มีโรงเรียนแพทย์ทั้งหมด 24 แห่ง เป็นของรัฐบาล 22 แห่ง เอกชน 2 แห่ง รัฐบาลต้องหางบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนแพทย์ของรัฐผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นจากปีละ 2,000 คน เป็นปีละ 2,500 - 3,000 คน และต้องเปิดทางให้เอกชนตั้งโรงเรียนผลิตแพทย์ช่วยรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มสูงขึ้นเป็นปีละประมาณ 3,000 คน ขณะเดียวกัน ต้องเพิ่มค่าตอบแทนให้แพทย์ภาครัฐการได้รายได้มากขึ้น อย่างน้อยเป็นร้อยละ 50 ของค่าจ้างภาคเอกชน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคติดเชื้อมากค้างคา</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงโครงการทุนวิจัยแกนนำ ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ โดยการสนับสนุนจาก สวทช.</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ นักสัตววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าระบบนิเวศวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็บไร้นและแมลง จากมหาวิทยาลัยต่างๆ สธ. และ ก.กลาโหม ได้ร่วมมือกันศึกษาปัญหาของโรคติดเชื้อมนุษย์ และสืบค้นต้นตอเชื้อที่ซ่อนในสัตว์ป่า โดยเฉพาะค้างคาว ซึ่งพบว่าไทยมีไวรัสชนิดที่เมื่อถอดรหัสพันธุกรรมแล้วคล้ายกับไวรัสชนิดที่ระบาดในบังกลาเทศ 99% หมายความว่ามีความเสี่ยงมากต่อการระบาด และสิ่งที่น่ากลัวคือโรคที่ไม่รู้จักชื่อ ซึ่งคณะวิจัยพยายามพัฒนาการตรวจ และนำไปใช้ตรวจหามนุษย์ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รศ.ดร.ประทีป ต้วงแค อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลพบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประชากรค้างคาวเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า โดยโอกาสที่ค้างคาวจะเป็นแหล่งเชื้ออยู่ที่ 10-20%</p> <p>ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษชาติ รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ระบุว่า นิปาห์เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดในสิงคโปร์ มาเลเซีย บังกลาเทศ และอินเดีย ปัจจุบันยังไม่มียารักษา และไม่มียาวัคซีนป้องกัน อัตราการเสียชีวิต 40-100% มีค้างคาวเป็นแหล่งนำโรค แพร่เชื้อสู่สุกร ม้า และคน ประเทศไทยมีโอกาสที่จะติดเชื่อเพราะอยู่ติดกับมาเลเซีย และมีแหล่งรังโรคคือสุกร โดยจากการสำรวจตั้งแต่ปี 2545 พบเชื้อในค้างคาวแม่ไก่ ชื่อนี้คือ ไม้บริโภคผลิตภัณฑ์จากค้างคาว เมื่อสัมผัสสิ่งคัดหลั่งต้องรีบล้าง และเมื่อถูกค้างคาวกัดต้องฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า หากพบค้างคาวป่วยห้ามเข้าใกล้ ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า และหากทำโรงเรือนสุกร ควรให้ห่างจากถ้ำที่จะเป็นแหล่งของค้างคาว ที่สำคัญไม้บริโภคผลไม้ที่มีรอยฟันของค้างคาวหรือสัตว์กัดแทะ</p>
ข่าวสด	<p>ยาลดไขมัน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาลดไขมัน กรณีตรวจพบปริมาณไขมัน LDL เกินจะให้ยาลดไขมันทันที เนื่องจากมีงานวิจัยที่ลงในวารสารต่างประเทศ ระบุว่าไขมันเลวเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่สาเหตุทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน แต่ยังมีปัจจัยอื่น คือ ภาวะการอักเสบในร่างกาย การกินแป้งมากเกินไป ชาติพืชผักผลไม้กากใย ดังนั้น แทนที่จะเริ่มกินยา ควรให้ปรับพฤติกรรมก่อน ไม้สูบบุหรี่ ไม้ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ออกกำลังกาย และตรวจระดับการอักเสบของร่างกาย</p>
สำนักข่าวไทย ไทยรัฐ คอลัมน์ โทร โขงขยายข่าว	<p>เตือนภัยยาทรามาตอล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทรามาตอล เป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์ ออกฤทธิ์เหมือนมอร์ฟิน ในทางการแพทย์ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ผลข้างเคียงที่พบ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก มือสั่น ใจสั่น ความดันโลหิตต่ำ มึนงง ง่วงซึม หากใช้ในปริมาณมากอาจเกิดประสาทหลอน ชัก และนำไปสู่การเสียชีวิตได้ จัดเป็นยาอันตราย การใช้ยาต้องควบคุมโดยแพทย์และห้ามขายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในทุกกรณี</p>
สวท. สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>พัฒนาทักษะผู้จัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด โดยมีเป้าหมาย คือ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ โดยมีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ SMART KIDS COACHER (ผู้จัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน) และเสริมสร้างเทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่นักวิชาการในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรง</p>
ข่าวสด เว็บไซต์ siamrath.co.th bangkokbiznews.com	<p>ใช้สุขบัญญัติเริ่มปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นโอกาสดีในการเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง ครอบครัวและคนที่รัก ด้วยการบอกต่อเชิญชวนให้ดูแลสุขภาพ</p> <p>นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา แนะนำเริ่มต้นปีใหม่โดยใช้สุขบัญญัติ 4 เริ่ม 1.เริ่มชวนกันออกกำลังกาย 2.เริ่มชวนรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำทุกวัน ลดอาหารหวาน มัน เค็มบนโต๊ะอาหาร 3.เริ่มต้นจริงจังกับการเลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่มสุรา และ 4.เริ่มพูดคุย ปรับตัว สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น หากิจกรรมทำร่วมกับคนในบ้านให้มากขึ้น พูดคุยให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับพ่อ แม่ ผู้สูงอายุในบ้าน ลดสังคมก้มหน้าด้วยการเล่นโทรศัพท์มือถือ</p>
ข่าวสด	<p>รับบริจาคถุงผ้าใส่ยา</p> <p>-เสนอข่าว พญ.จิรพร ภัทรนุชาพร ผอ.รพ.พะเยา กล่าวว่า รพ.ได้เปิดรับบริจาคถุงผ้าเพื่อใส่ยาให้กับผู้ป่วยสามารถบริจาคได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หรือห้องจ่ายยา โทร. 054-409300 ต่อ 1129 และ 1113 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ</p>

